



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ (สัมภาษณ์)

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ มติ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ มติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ (สัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากันกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกั้นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑-๑๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายชยาวิรุฬห์ หวังเจริญรุ่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒	นายชัยยุทธ แสงให้สุข	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๓	นายไชโย จุ้ยศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๔	นายดุสิต ประสิทธิ์เขตกิจ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๕	นายธราเทพ กุลพานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๖	นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๗	นายยุทธนา ตันวงศ์वाल	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๘	นายวิทยา คงแหลม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๙	นายวิทยา ปัญจมาตย์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๐	นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๑	นายสมพงษ์ บุญเฟื่อง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑๒	นายสมศักดิ์ พลายมาต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๓	นายสรายุธ บุญขัน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๔	นายสิทธิชัย มุ่งดี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๕	นายเสกสรร แสงดาว	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๖	นายองอาจ พิมสาร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๗	นางสาวกุลชา ณะขว่าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๘	นางคณินิจ ศรีสมัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๙	นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ฝัน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๐	นางดวงใจ ดวงทิพย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๑	นางพรศรี มิ่งขวัญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลับกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๒	นางรุ่งนภา สีลวานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๓	นางเรียมสงวน จี๋งาม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๔	นางสาววิมลีน แก้วทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๕	นางสาวศานี ทิพย์ทะเปียนการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๒๖	นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๗	นางสาวแสงจันทร์ วายทุกซ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
๒๘	นางสาวโสภา สงคราม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๙	นางอารีย์ บุญไพศาลติก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายสมศักดิ์ พลายมาต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมมนา

ลำดับที่	ตำแหน่งที่สมัคร	วัน เวลา สถานที่สัมมนา	หมายเหตุ
๑ - ๑๔ และ ๑	๑. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ และ ๒. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ	การรายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวและ ล่วงพ้นเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ จะเข้ารับการสัมมนา และสละสิทธิ ในการสมัครเข้ารับ การพิจารณากลับกรองฯ
๑๕ - ๒๙	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖	วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ	รายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวและ ล่วงพ้นเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ จะเข้ารับการสัมมนา และสละสิทธิ ในการสมัครเข้ารับ การพิจารณากลับกรองฯ